



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์กฎหมายและนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 02-2180173 โทรสาร 02-2180175

ที่ อว 64 /

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

เรื่อง การพิจารณา งด ลด ค่าเช่า หรือค่าบำรุงสถานที่ ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสถาบัน / ผู้อำนวยการสำนักงาน / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร / สำนัก / ศูนย์

ตามที่มหาวิทยาลัยมีบันทึกข้อความ ที่ อว 64/01685 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง กำหนดแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สถานที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สถานที่ถึงหัวหน้าส่วนงานเพื่อกำหนดแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สถานที่ และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าวในเรื่องการลงนาม แก้ไข งดค่าปรับให้อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนงาน ส่วนการบอกเลิกสัญญา การงดหรือลดค่าเช่า ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี นั้น ปรากฏว่า ขณะนี้มีส่วนงานต่างๆ ได้ขอหารือในกรณีนี้ที่ผู้ประกอบการหรือร้านค้า ของ งด ลด ค่าเช่า หรือค่าบำรุงสถานที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาให้อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และการปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือร้านค้าในบริเวณมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สถานที่ที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัย ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดำเนินการลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชน และกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้หัวหน้าส่วนงานผู้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สถานที่กับผู้ประกอบการหรือร้านค้า เป็นผู้พิจารณา งด ลด ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ตามคำขอของผู้ประกอบการหรือร้านค้านั้นตามที่เห็นสมควรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)

รองอธิการบดี

